

## HEMOTREAT H – Viên đặt



COD Dạng bào chế                      Số lượng viên/hộp  
HTS Viên đặt                              12

### Thành phần

Chiết xuất dầu lô hội, Chiết xuất dầu cúc Calendula, Chiết xuất dầu cúc vạn diệp, Long não, Cồn Ethanol, tinh dầu đinh hương, Glycerit bán tổng hợp (Witepsol H15), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHA.

Số	Mã CAS	Thành phần	Công dụng
1	85507-69-3	Chiết xuất dầu lô hội	Chất bảo vệ, Chất dưỡng ẩm
2	84776-23-8	Chiết xuất dầu cúc Calendula	Chất bảo vệ, Chất dưỡng ẩm
3	8022-07-9	Chiết xuất dầu cúc vạn diệp	Chất bảo vệ, Chất dưỡng ẩm
4	76-22-2.	Long não	Làm lạnh, giảm đau
5	64-17-5	Cồn Ethanol	Khử trùng, tạo mùi thơm
6	8000-34-8	Tinh dầu đinh hương	Giảm đau, kháng viêm
7	67701-26-2	Glycerit bán tổng hợp (Witepsol H1H1)	Chất nền của viên đặt
8	122-99-6	Phenoxyethanol	Chất bảo quản
9	70445-33-9	Ethylhexylglycerin	Chất bảo quản
10	121-00-6	BHA	Chất chống oxy hóa

### ĐẶC TÍNH

Bôi trơn, hỗ trợ giảm nhanh cơn đau trĩ  
Giảm cảm giác ngứa  
Giảm đau, rát và viêm búi trĩ  
Tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc hậu môn

### CHỈ ĐỊNH

Viên đặt Hemotreat là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện, điều trị và ngăn ngừa trĩ nội cũng như trĩ ngoại.  
Đồng thời, các thành phần chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên của sản phẩm giúp cải thiện nhanh chóng và hiệu quả các triệu chứng khó chịu do trĩ gây ra.



## CÁCH SỬ DỤNG

Viên đặt Hemotreat H được đặt vào bên trong hậu môn, sau khi làm sạch hậu môn, và tốt nhất là sau khi đại tiện.

Việc đặt viên đặt Hemotreat H được thực hiện bằng tay đã rửa sạch và khử khuẩn. Đặt viên đặt vào bên trong với áp lực nhẹ, không ép mạnh viên đặt này đi vào kênh hậu môn. Để có thể đặt sản phẩm vào bên trong dễ dàng hơn, có thể làm lạnh các viên đặt này trong tủ lạnh. Không nên đại tiện ít nhất 3 tiếng sau khi đặt viên đặt này vào bên trong kênh hậu môn.

Dùng một viên đặt/lần, 2 lần/ngày, vào buổi sáng và vào buổi tối, trong 5-7 ngày.

Thời gian sử dụng tùy vào biến đổi của triệu chứng và thời gian bị bệnh. Để ngăn ngừa tái phát, sử dụng 1 viên đặt/ngày, cho đến khi các triệu chứng kết thúc hoàn toàn. Nhưng không dùng quá 30 ngày liên tục.

## KHUYẾN CÁO KHI SỬ DỤNG

Không sử dụng nếu có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Nếu bất kỳ dấu hiệu nào của nhiễm khuẩn cục bộ xảy ra, việc tiếp tục sử dụng sản phẩm sẽ phải tuân theo chỉ định của bác sỹ.

Không dùng sản phẩm trong 1 giai đoạn dài hơn 30 ngày

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú chỉ được dùng sản phẩm với tư vấn của bác sỹ.

Không sử dụng sản phẩm với trẻ em nếu không có kê đơn của bác sỹ.

Kiểm tra bao bì còn nguyên vẹn trước khi sử dụng

Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng

Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn/hạn sử dụng

Đề xa tầm tay trẻ em

## KHUYẾN NGHỊ ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẬU MÔN – TRỰC TRÀNG

Việc phòng ngừa các bệnh về trực tràng, hậu môn có thể được thực hiện thông qua chế độ ăn, cách sống lành mạnh, giúp làm mềm phân:

Bổ sung chất xơ vào chế độ ăn (trái cây, rau củ, các loại hạt, v.v.)

Uống đủ nước (8-10 ly/ngày)

Không rặn quá mạnh khi đi đại tiện, tránh ngồi quá lâu trên toilet

Không chùi quá mạnh sau khi đại tiện để tránh kích ứng.

Tập thể thao ít nhất 30 phút một ngày.

Tình trạng pháp lý:

Vật tư y tế phân loại IIa theo chi thị 93/42/EEC

Lần xem lại cuối cùng: tháng 8/2017



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc

THỊ HỒNG VÂN